

## การขับเคลื่อนให้เว็บไซต์ไทยเข้าถึงโดยสะดวกถ้วนหน้าตามมาตรฐานสากล

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 ฝ่ายบริหารเครือข่ายวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม (RNM) และทีม Battle แพลตฟอร์มสนับสนุนการเข้าถึงสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ (AI-C) กลุ่มนวัตกรรม แพลตฟอร์มดิจิทัลสุขภาพการแพทย์ (DHCB) ร่วมจัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ด้านการสร้างความร่วมมือเกี่ยวกับการเข้าถึงเนื้อหาและบริการดิจิทัลโดยสะดวก และงานเสวนา “อนาคตมาตรฐานเว็บไซต์ไทยและการเข้าถึงแพลตฟอร์มดิจิทัลโดยสะดวกถ้วนหน้า” ณ ห้องประชุม BIOTEC Auditorium อาคารไบโอเทค มีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้เว็บไซต์และโมบายแอปพลิเคชันเป็นช่องทางสาธารณะที่ทุกคนควรเข้าถึงได้เพื่อ ความเท่าเทียมทางด้านโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ความรู้ และบริการสาธารณะ สร้างความเชื่อมโยง ระหว่างภาครัฐ ผู้ประกอบการ และเครือข่ายคนพิการ รวมถึงการผลักดันกฎหมายและนโยบายที่เป็นการส่งเสริม การเข้าถึงเนื้อหาและบริการดิจิทัล โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ชูกิจ ลิ้มปิฉ่างค์ ผพว. กล่าวเปิดงาน โดย สวทช. ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) สมาคมดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย และ มูลนิธิ สากลเพื่อคนพิการ ร่วมกันลงนามบันทึกความเข้าใจ และได้รับเกียรติจาก นายต่อพงศ์ เสลานนท์ กรรมการ กสทช. ด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน กล่าวปาฐกถาพิเศษ และมีการเสวนา “อนาคตมาตรฐาน เว็บไซต์ไทยและการเข้าถึงแพลตฟอร์มดิจิทัลโดยสะดวกถ้วนหน้า” ซึ่งมีวิทยากรจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมุมมองต่าง ๆ ได้แก่ 1) ดร.อุรัชฎา เกตุพรหม สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 2) ม.ร.ว.นงคราญ ชมพูนุท สมาคมดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย 3) นางสาวรัตนา จรุงยศศักดิ์สิทธิ์ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 4) นายมนต์ชัย ชุ่มอินทรจักร์ สำนักงานนโยบาย และแผนการขนส่งและจราจร 5) นายจตุพล หนูท่าทอง มูลนิธิคนตาบอดไทย 6) นายอภิรักษ์ ปนาทกุล UX Lead บริษัท ODDS จำกัด และ 7) ดร.ชัชวาล หาญสกุลบัณฑิต นักวิจัย สวทช. เพื่อให้ความรู้ และรายละเอียดใน บทบาทและนโยบายของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการขับเคลื่อนมาตรฐานเว็บไซต์ไทย รวมถึงการ พัฒนาเครื่องมือในการเข้าถึง (accessibility) ที่จะเข้ามามีบทบาทในการพัฒนา การผลักดัน และการนำไปใช้ โดยจะมีการนำความเห็นจากการจัดเสวนาในครั้งนี้ ไปหารือเพื่อปรับปรุงและพัฒนาแผนการดำเนินงานของ คณะทำงานด้านการพัฒนามาตรฐานเว็บไซต์ไทยต่อไป ผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาครั้งนี้จำนวนทั้งสิ้น 125 ท่าน ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <https://www.facebook.com/A.MED.nstda/>

